



SỨC HÚT TỪ MỘT SÂN CHƠI TRÍ TUỆ

Hội thi sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật tỉnh được tổ chức hai năm một lần đã trở thành sân chơi trí tuệ bổ ích, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống.



Công ty Cổ phần Thương mại dược vật tư y tế Khải Hà ứng dụng công nghệ, thiết bị hiện đại vào sản xuất.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh là một trong những đơn vị tích cực tham gia hội thi sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật tỉnh qua các năm. Tại hội thi sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật tỉnh lần thứ XI, năm 2024 - 2025, Bệnh viện có 43 đề tài, giải pháp đăng ký tham gia, tập trung ở lĩnh vực y tế. Bà Nguyễn Thị Thanh Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: Hội thi sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật tỉnh là cơ hội để Bệnh viện tiếp tục khẳng định vị thế, đồng thời là động lực để đội ngũ cán bộ, y bác sĩ không ngừng học hỏi, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Đến nay, chúng tôi đã tuyên truyền, phổ biến thể lệ và một số nội dung của hội thi sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật tỉnh lần thứ XI cho toàn thể đội ngũ cán bộ, y bác sĩ. Số lượng đề tài, giải pháp tham gia hội thi lần này cao hơn rất nhiều so với các năm trước. Đây là tín hiệu rất tích cực nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học của Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng, ngành y tế nói chung.

Đối với Công ty Cổ phần Thương mại dược vật tư y tế Khải Hà, hội thi sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật tỉnh là sân chơi bổ ích, là cơ hội để Công ty học hỏi, quảng bá sản phẩm và khẳng định vị thế là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực đồng được. Trung bình mỗi kỳ tại hội thi Công ty có từ 2 - 3 đề tài, giải pháp tham gia. Ông Phạm Đức Tâm, Giám đốc nhà máy sản xuất Công ty Cổ phần Thương mại dược vật tư y tế Khải Hà cho biết: Tham gia hội thi năm 2024 - 2025, Công ty dự thi một số đề tài về lĩnh vực công nghệ nuôi trồng, chiết xuất dược liệu bền vững và cải tiến thiết bị, quy trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng thuốc, hướng tới giải pháp thiết thực về chủ động nguồn nguyên liệu cho ngành y tế Thái Bình. Chúng tôi mong muốn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tạo điều kiện giúp được Khải Hà được kết nối với doanh nghiệp và các trường đại học để thương mại hóa các nghiên cứu. Tỉnh có thêm nhiều chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp nói chung, được Khải Hà nói riêng đầu tư nghiên cứu khoa học,

tao đà phát triển sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Hội thi sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật tỉnh đã tổ chức được 10 kỳ. Qua các kỳ tổ chức, quy mô và chất lượng của hội thi ngày càng được nâng lên. Hội thi không chỉ thúc đẩy việc áp dụng hiệu quả các đề tài, giải pháp, công trình khoa học, kỹ thuật mới, tiến tiến vào sản xuất, đời sống và xây dựng nông thôn mới mà còn góp phần tôn vinh gần 1.000 tập thể, cá nhân có đề tài, giải pháp đạt giải.

Đến thời điểm này đã có hơn 170 đề tài, giải pháp của 15 đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham gia hội thi sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật tỉnh lần thứ XI, năm 2024 - 2025. Ban tổ chức hội thi đã chủ động ban hành các văn bản nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền thể lệ hội thi; Liên hiệp Hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn đã tổ chức đoàn công tác trực tiếp đón tiếp, tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ dự thi nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh. Công tác chấm điểm, xét giải cũng được các thành viên Ban tổ chức chủ động

phân công thực hiện theo kế hoạch.

Bà Trần Thị Hòa, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cho biết: Để nâng cao chất lượng hội thi, Liên hiệp Hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đồng tổ chức, các sở, ban, ngành đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung, thể lệ hội thi đến các tầng lớp nhân dân. Tăng cường giới thiệu các công trình, đề tài, giải pháp sáng tạo của đội ngũ trí thức, người lao động đạt giải cao trong hội thi, đồng thời đề tôn vinh các tác giả xuất sắc, tiêu biểu qua các kỳ của hội thi. Chủ động đổi mới phương pháp tổ chức, đánh giá, chấm điểm hội thi, bảo đảm khách quan, trung thực. Đặc biệt, chúng tôi sẽ tập trung khai thác tiềm năng sáng tạo từ phía các doanh nghiệp, người lao động để các đề tài, giải pháp tham gia hội thi ngày càng đa dạng, phong phú, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

THU HOÀI

Chung tay xây dựng đô thị văn minh là một trong những phong trào được các cơ sở đoàn thành phố Thái Bình quan tâm triển khai thực hiện. Thông qua những hoạt động cụ thể, thiết thực đã thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo đoàn viên, thanh niên, qua đó tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến.

Đã thành thông lệ, đầu đàn hàng tháng, phường Lê Hồng Phong tổ chức ra quân xuống đường làm công tác trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường các tuyến phố trên địa bàn phường. Trong đó, đoàn viên, thanh niên là lực lượng nòng cốt chung tay cùng giữ gìn, làm mới, sáng - xanh - sạch - đẹp các ngõ phố; giữ vững danh hiệu đô thị chuẩn văn minh. Theo Bí thư Đoàn phường Đặng Duy Phương: Để chung tay xây dựng đô thị văn minh, hoạt động này được chúng tôi duy trì thường xuyên. Mỗi đoàn viên, thanh niên tích cực quét dọn rác, làm sạch bồn cây, bóc dỡ biển quảng cáo trái phép tại các tuyến đường... Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức các hoạt động: "Ngày chủ nhật xanh", công trình thanh niên qua hoạt động gắn mã QR tại các di tích trên địa bàn phường nhằm tuyên truyền, giới thiệu di tích lịch sử, văn hóa; huy động đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia cùng các lực lượng khắc phục hậu quả bão số 3 năm 2024; ra quân bảo đảm vệ sinh môi trường ngày tết ông Công ông Táo (23 tháng Chạp)...

Đoàn Thanh niên Trường THPT Lê Quý Đôn là điểm sáng trong phong trào thanh niên tình nguyện vì cộng đồng. Cô giáo Phạm Thị Hà, Bí thư Đoàn trường chia sẻ: Phong trào tình nguyện là môi trường rèn luyện, giáo dục đoàn viên, thanh niên về kỹ năng xã hội, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho thanh niên. Do đó, Đoàn trường tổ chức các hoạt động hướng ứng các ngày môi trường và "Ngày chủ nhật xanh" với các hoạt động vệ sinh môi trường tại khuôn viên nhà trường, khu phố, tuyến đường quanh trường, trồng hoa và cây xanh trong khuôn viên nhà trường; ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại địa bàn khu dân cư, trường học. Thành lập các tổ xung kích, tổ tình nguyện viên tham gia công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông ở khu vực quanh trường...

Chung tay cùng thành phố xây dựng đô thị văn minh, Thành đoàn đã tăng cường tuyên truyền,

Góp sức trẻ xây dựng đô thị văn minh



Các cấp bộ đoàn thành lập các đội hình bảo đảm an toàn giao thông, tuyên truyền về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

giáo dục đoàn viên, thanh niên thực hiện lối sống, nếp sống văn minh đô thị bằng nhiều hình thức, trong đó đã vận dụng tốt việc tuyên truyền qua mạng xã hội. Các cơ sở đoàn đảm nhận xây dựng các tuyến phố, đường văn minh với các tiêu chí "sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn"; triển khai các mô hình "Góc phố sạch, vỉa hè sạch", "Hàng cây thanh niên đã trao tặng 50 làn di chợ và 10 thùng đựng rác trị giá 5 triệu đồng. Năm 2024, các cơ sở đoàn đã tổ chức 255 buổi vệ sinh môi trường, vệ sinh nghĩa trang, dài tưởng niệm, nhà bia, bóc dỡ quảng cáo trái phép, khơi thông dòng chảy trên địa bàn thành phố thu hút 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức trồng 180 cây xanh bóng mát, gần 300 cây bụi, trồng bổ sung 156 bồn hoa trị giá trên 100 triệu đồng. Đặc biệt, để khắc phục hậu quả của bão số 3 và lũ gây ra, toàn thành phố đã huy động gần 600 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia trực phòng, chống lụt, bão; thu dọn cây gãy đổ, giải tỏa các tuyến đường bị ách tắc, tiêu úng, vệ sinh sau bão, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra... Các cấp bộ đều tích cực triển khai hiệu quả các mô hình như



Công trình thanh niên gắn mã QR tại các di tích trên địa bàn của Đoàn Thanh niên phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình).

tuyên truyền tới người dân về việc giảm thiểu rác thải nhựa, bóc dỡ đúng nơi quy định để bảo vệ khu vực sống gần chợ và bảo vệ môi trường tại chợ Đề Thám và chợ Bồ Xuyên. Tại chương trình, đoàn thanh niên đã trao tặng 50 làn di chợ và 10 thùng đựng rác trị giá 5 triệu đồng. Năm 2024, các cơ sở đoàn đã tổ chức 255 buổi vệ sinh môi trường, vệ sinh nghĩa trang, dài tưởng niệm, nhà bia, bóc dỡ quảng cáo trái phép, khơi thông dòng chảy trên địa bàn thành phố thu hút 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức trồng 180 cây xanh bóng mát, gần 300 cây bụi, trồng bổ sung 156 bồn hoa trị giá trên 100 triệu đồng. Đặc biệt, để khắc phục hậu quả của bão số 3 và lũ gây ra, toàn thành phố đã huy động gần 600 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia trực phòng, chống lụt, bão; thu dọn cây gãy đổ, giải tỏa các tuyến đường bị ách tắc, tiêu úng, vệ sinh sau bão, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra... Các cấp bộ đều tích cực triển khai hiệu quả các mô hình như

"Công trường an toàn giao thông"; thành lập các đội hình bảo đảm an toàn giao thông, các đội hình tuyên truyền về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nhân rộng mô hình "Nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông" góp phần tạo thói quen không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông trong thanh niên. Toàn thành phố đã huy động trên 400 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia điều tiết giao thông, hạn chế tình trạng ùn tắc cục bộ trong dịp khai giảng đầu năm học, nhận được sự đánh giá cao của các cấp lãnh đạo và nhân dân.

Với nhiều hoạt động thường xuyên, liên tục, các phong trào tình nguyện xây dựng đô thị văn minh đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, khẳng định được vai trò của tổ chức đoàn, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. nỗ lực của tuổi trẻ thành phố cùng sự đồng thuận, hướng ứng của nhân dân đã mang đến một diện mạo mới, sạch, đẹp cho những tuyến phố, khu dân cư.

NGÂN HUỖN

ĐỒNG HƯNG

Đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Cùng với các địa phương, huyện Đông Hưng đang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn giai đoạn 2024 - 2025. Mỗi ngôi nhà được xây dựng góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế.

Bà Lại Thị Tánh, thôn Tây Đồng Hải, xã Đông Vinh, 60 tuổi, là hộ đơn thân, thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Những năm qua, bà Tánh sống trong căn nhà cấp 4 đã bị xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn. Thực hiện đề án hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xóa

nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Đông Hưng giai đoạn 2024 - 2025 và lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, bà Tánh đã xây dựng được ngôi nhà mới có diện tích hơn 30m², thiết kế 1 gian, có công trình phụ trợ liên kế; tổng kinh phí xây dựng 150 triệu đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ theo đề án 100 triệu đồng, gia đình huy động 24,8 triệu đồng, anh em, người thân, đoàn thể địa phương hỗ trợ ngày công trị giá 25,2 triệu đồng. Bà Tánh tâm sự: Sức khỏe tôi yếu nên không thể lao động để kiếm thêm thu nhập; ngoài cấy 1 sào ruộng, tôi chỉ trông cậy vào

tiền trợ cấp hàng tháng. Chính vì thế, bao nhiêu năm qua mơ ước có được ngôi nhà là điều tôi không dám nghĩ đến. Đến nay, được hỗ trợ xây dựng nhà ở tôi mừng lắm, không còn lo mưa bão nữa.

Bà Nguyễn Thị Rần, thôn Nam Song là một trong những hộ nghèo của xã Hà Giang được hỗ trợ kinh phí để xây nhà từ đề án hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Đông Hưng giai đoạn 2024 - 2025. Là hộ đơn thân, tuổi đã cao, lại mắc bệnh hiểm nghèo nên hoàn cảnh gia đình bà gặp rất nhiều khó khăn. Bà Rần chia sẻ: Nhiều lúc nghĩ lại tôi tưởng mình đang mơ. Nếu không

có chủ trương hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát, tôi không thể xây mới được ngôi nhà như ngày hôm nay. Từ 100 triệu đồng hỗ trợ của đề án, 10 triệu đồng kinh phí hỗ trợ từ quỹ "Vì người nghèo" của xã Hà Giang và kinh phí hỗ trợ từ người thân, bạn bè, chỉ hơn 2 tháng xây dựng, đầu tháng 1/2025, ngôi nhà của gia đình tôi với diện tích hơn 40m² đã được hoàn thành. Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước, địa phương đã quan tâm giúp tôi hoàn thiện ước mơ, ổn định cuộc sống.

Qua rà soát, toàn huyện Đông Hưng có hơn 470 hộ nghèo, hộ cận nghèo ở nhà dột nát, trong

đó có hơn 330 hộ có nhu cầu và đủ điều kiện hỗ trợ kinh phí. Đến nay đã có hơn 220 hộ tiến hành khởi công xây dựng và sửa chữa, trong đó có hơn 50 hộ đã hoàn thành; gần 110 hộ sẽ khởi công xây dựng trong tháng 4/2025. Là một trong những địa phương triển khai tích cực phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, chỉ trong 5 năm kể từ ngày sáp nhập, xã Hà Giang đã xóa được 14 nhà tạm, nhà dột nát. Ông Đặng Văn Khang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của cấp trên và tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với các cơ quan, ban, ngành, nhà hảo tâm, năm 2025, xã Hà Giang tiếp tục hỗ trợ 4 hộ nghèo, hộ cận nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đến nay đã có 1 nhà đưa vào sử dụng, 3 nhà đang trong giai đoạn xây dựng và hoàn thiện; toàn xã phấn đấu đến hết tháng 6/2025 hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Ông Nguyễn Minh Báu, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng cho biết: Đông Hưng phấn đấu trước ngày 30/6/2025 hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Để thực hiện được mục tiêu đó, thời gian tới, huyện tăng cường chỉ đạo các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn thường xuyên theo dõi,

kiểm tra, giám sát, nắm bắt, đánh giá tình hình tổ chức thực hiện để án trên địa bàn bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật; đồng đốc, hướng dẫn gần 110 hộ gia đình còn lại chuẩn bị các điều kiện để khởi công xây nhà theo đúng tiến độ đã đăng ký; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội

viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng các hình thức phù hợp; tăng cường kiểm tra việc sử dụng các nguồn kinh phí được phân bổ, nguồn xã hội hóa bảo đảm hiệu quả, đúng đối tượng, không cấp trùng, cấp thiếu, cấp sai...

MINH HƯƠNG



Bà Nguyễn Thị Rần, thôn Nam Song, xã Hà Giang phấn khởi trong căn nhà mới xây có diện tích hơn 40m².